

ความต้องการนำเข้าเนื้อไก่ เปิดและห่านในฮังการีพุ่งขึ้นหลายพันตัน เหตุไข้หวัดนกระบาด

ฮังการีเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสินค้าในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกรายใหญ่ของโลก โดยในปี 2559 ฮังการีส่งออกเนื้อไก่ มากเป็นอันดับ 10 ของโลก แต่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N8 ที่ยุโรปในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกในฮังการีอย่างหนัก สัตว์ปีกจำนวน 222,000 ตัวต้องถูกควบคุมและทำลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค



การแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกมีผลกระทบต่อหลายพื้นที่ในฮังการี สร้างความเสียหายมากกว่า 3 พันล้านโฟรินท์หรือประมาณ 9.8 ล้านยูโร ซึ่งทางภาครัฐ กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาต่อรองชดเชยค่าเสียหายให้แก่เจ้าของฟาร์มสัตว์ปีก

บริษัทผู้ผลิตรายใหญ่ของฮังการี Master Good คาดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ ไข้หวัดนกในครั้งนี้ จะสร้างความเสียหายให้กับบริษัทฯ ถึง 6.5 พันล้านโฟรินท์ หรือ 20 ล้านยูโร และเหตุการณ์ครั้งนี้รุนแรงเกินกว่าที่ภาคอุตสาหกรรมจะรับมือ จึงต้องการความช่วยเหลือจากรัฐบาลฮังการีและสหภาพยุโรป

ประเทศผู้นำเข้าได้ห้ามนำเข้าสัตว์ปีกจากฮังการีหลังจากที่เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนก และจากการประมวล สถานการณ์ของผู้ประกอบการฮังการี เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกสินค้า แต่ยังมีผลต่อ ความขาดแคลนในประเทศเช่นกัน เนื่องจากสัตว์ปีกเป็นเนื้อสัตว์ที่ได้รับความนิยมบริโภคมากที่สุดในฮังการี ด้วยสถิติ การบริโภคต่อหัว 32 ก.ก.

สคต. บูดาเปสต์ ได้ติดต่อสอบถามบริษัท Bovirex ซึ่งเป็นผู้ผลิต ส่งออกและนำเข้าสัตว์ปีกรายใหญ่ของฮังการี ทราบว่าขณะนี้ ฮังการีมีความต้องการนำเข้าเนื้อไก่ และห่าน หลายพันตันอย่าง เร่งด่วนเพื่อรองรับความต้องการบริโภคในประเทศ นอกจากนี้แม้ว่า ฮังการีจะเป็นแหล่งผลิตสัตว์ปีกสำคัญแห่งหนึ่งในยุโรป แต่ ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศซึ่งมี แนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเนื้อ อกไก่และเนื้อสะโพกซึ่งยังคงต้องนำเข้าจากประเทศอื่นๆ



โดย ผอ.สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ได้พบหารือกับ Mr. Zsolt Németh, Commercial Director บริษัท Bovirex เพื่อ แสวงหาช่องทางขยายการส่งออกไก่ไทยมายังฮังการี โดยได้เน้นย้ำถึงศักยภาพและมาตรฐานการผลิตเนื้อไก่ของ

ประเทศไทย ซึ่งบริษัทมีความสนใจอย่างมากที่จะนำเข้าเนื้อไก่จากประเทศไทย รวมทั้ง มีนโยบายขยายเครือข่ายธุรกิจและพร้อมที่จะเจรจาการค้ากับผู้ผลิตและส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งของไทยที่ต้องการขยายตลาดสู่ภูมิภาคยุโรป ตะวันออก ซึ่งหากมีการร่วมมือระหว่างกันเกิดขึ้นคาดว่าจะสามารถประสบความสำเร็จเห็นเป็นรูปธรรมได้ภายใน 1-2 ปี โดยในเบื้องต้น สคต.ได้เชิญ บริษัท Bovirex เยือนงาน THAIFEX 2017 และจะจัดทำนัดหมายให้พบกับผู้ผลิตและผู้ส่งออกเนื้อไก่ไทยในช่วงระหว่างเยือนงาน ซึ่งบริษัท Bovirex ได้ตอบตกลงที่จะเยือนงานTHAIFEX 2017 และเจรจาธุรกิจกับผู้ส่งออกไทยดังกล่าว

ที่มา: www.thepoultrysite.com

